



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 533/2024/CV-DGC
V/v: Đề nghị đính chính bài
viết và ra thông báo xin lỗi

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: - Tòa soạn Báo điện tử Vietnamnet
- Nhà báo Lương Bằng

Ngày 31/05/2024, vào lúc 19h02, Báo điện tử Vietnamnet có đăng bài viết “Kiểm toán đề nghị kiểm tra việc thoái vốn của Vinachem tại Hóa chất Đức Giang”, tác giả bài viết là Nhà báo Lương Bằng.

Trong nội dung bài báo có nêu: “Số lượng cổ phần sở hữu của Vinachem tại DGC là 15.144.090 cổ phần tương ứng 8,85% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của DGC tại thời điểm 30/9/2021. Tháng 10/2021, Vinachem thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần này cho bên nhận chuyển nhượng là Hóa chất Đức Giang”. Việc ghi “Vinachem thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần này **cho bên nhận chuyển nhượng là Hóa chất Đức Giang**” là sai sự thật. Hóa chất Đức Giang không nhận chuyển nhượng cổ phần từ việc thoái vốn của Vinachem. Vinachem thực hiện thoái vốn thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh qua Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày cuối tuần, ngày 01/6/2024, 02/6/2024, rất nhiều nhà đầu tư, cổ đông đại diện cho tổ chức và cá nhân đã gọi điện và nhắn tin hỏi Hóa chất Đức Giang các nội dung liên quan đến bài viết. Theo đó, các nhà đầu tư, cổ đông đều lo lắng việc thoái vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) có vi phạm quy định của pháp luật không? và Hóa chất Đức Giang (DGC) có bị ảnh hưởng liên đới gì không?

Do ảnh hưởng của bài viết, trong sáng ngày 03/06/2024, cổ phiếu DGC đã bị điều chỉnh giảm về mức 121.500 đồng/cổ phiếu, giảm 4.500 đồng/cổ phiếu so với mức giá đóng cửa ngày 31/05/2024. Việc này làm cho giá trị vốn hóa của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị giảm 1.709 tỷ đồng.

DGC hiện là công ty đại chúng, đang niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Việc Báo điện tử Vietnamnet đăng bài viết không đúng sự thật đã làm ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh DGC nói chung và gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư, cổ đông nói riêng.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị Báo điện tử Vietnamnet, nhà báo Lương Bằng đính chính lại nội dung bài viết và ra thông báo xin lỗi tới doanh nghiệp và các nhà đầu tư, cổ đông của DGC. Trường hợp Báo điện tử Vietnamnet và nhà báo Lương Bằng không đính chính lại nội dung bài viết và ra thông báo xin lỗi tới các nhà đầu tư, cổ đông của DGC, chúng tôi sẽ thực hiện kiện Báo điện tử Vietnamnet, nhà báo Lương Bằng ra các cấp có thẩm quyền vì đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư, cổ đông của DGC.

DGC rất mong nhận được sự hợp tác từ Báo điện tử Vietnamnet và nhà báo Lương Bằng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thông tin đến nhà đầu tư, cổ đông DGC;
- Lưu KT.

CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Duy Anh